

ส.จ.ส. ๒๕๕๑

"จากแง่คิดที่มองเห็นธรรมชาติกับความอดยากของมนุษย์"

ทุกสิ่งมีสองด้านร่วมกันเป็นวัฏจักร แม้เงาหรือรังอยู่ใน
รากฐานจิตใจของมนุษย์แต่ละคนก็ย่อมมีทั้งความอดยากกับความมั่ง
คั่งธรรมชาติย่อมอยู่บนแกนเดียวกัน และเมื่อมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน
เป็นภาพรวมมีความหลากหลายอยู่ภายในกระแสน้ำเปลี่ยนแปลง
แต่ละคนจึงมีภาวะมั่งคั่งหรือความอดยากกับความมั่งคั่งธรรม
ชาติ ซึ่งอาจมีที่ต่างต่างกัน

หากบุคคลใดมีความอดยากมากกว่า ไม่ว่าจะอดยากได้สิ่งใด
หรืออดยากให้ตนเองเป็นอย่างไรก็ตาม แม้อดยากได้สิ่งใดก็ตาม
ทั้งนี้สิ่งซึ่งควรจะมีไปอย่างเห็นธรรมชาติ หรืออีกนัยหนึ่งอาจ
กล่าวได้ว่า ควรจะมีไปอย่างรู้เหตุรู้ผล จำต้องอดยากอยู่ในสภาพสุข
สบาย ความมั่งคั่งยังจำเป็นจึงเกิดขึ้นไม่ได้จากเรื่องนั้น ๆ

ที่คนมั่งคั่งธรรมชาติมากขึ้น ส่วนที่ทั้งนี้เกิดจาก: สุขเสียด
ยอมอดทนอย่างมีเหตุมีผล สอดคล้องกัน ดังนั้นชีวิตแต่ละ
คนที่เกิดขึ้น จึงควรมุ่งวิถีทางสู่การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ของทุกชีวิต
โดยเริ่มจากชีวิตเพื่อมนุษยชาติทุกรูปแบบ: อย่างอิสระ: และสำหรับ
ถึงทุกสิ่งซึ่งปรากฏเปลี่ยนแปลงอยู่รอบตัว เพื่อหวังผลกระ
ทบซึ่งนอกกลับมาช่วยให้คนรู้ธรรมชาติในตนเองแคว้นแห่ง
ยั่งยืนเป็นลำดับ

การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของแต่ละชีวิต และแต่ละสิ่ง โดยเห็น
ความสำคัญที่วิถีการเปลี่ยนแปลงเหนือกว่ามุ่งสู่รูปแบบ" ย่อม
ช่วยทำให้เห็นผู้รู้เหตุรู้ผลคือสิ่งยั่งยืน จึงกล่าวได้ว่าอย่างนั้นใจจริงว่า
"ผู้รู้ธรรมชาติ หมายถึงผู้รู้เหตุรู้ผล"

ดังนั้น หากกระแสน้ำความอดยากยังคงมีมากกว่า ย่อมไม่อาจ
กำหนดตัวเองให้เป็นผู้รู้จริง และทั้งนี้ทั้งนี้ ๒ อย่างได้ผลจริง
จึง ทุกสิ่งซึ่งคิดว่าแต่ละได้ผลดี หลังการตัดสินใจมีที่คงไม่-

แล้ว กลับส่งผลทำลายทั้งตนเองและสังคมหนักมากยิ่งขึ้น
 ดังเห็นที่เห็นกันได้ชัดเจนจากปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบ
 กระทบรุนแรงยิ่งขึ้นในขณะนี้ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างที่ต่างกัน
 ของคนในสังคม นับตั้งแต่ตัวกลาง ถึงตัวบนซึ่งทั่วไปแล้วพอ
 เพราะ "โอกาส" เข้าไปเป็นผู้นำปัญหา โดยเฉพาะที่ ความแตกต่างที่เห็น
 ว่าคือตัวบนซึ่งสำคัญที่สุด และ ความแตกต่างอีกเช่นกันที่มีเหตุผล
 ทำลายความรับผิดชอบ อันควรรับกันของความไม่เหมาะสม ที่
 ให้มีผู้นำมีโอกาส รับต่อความหวัง ความจริงในขณะนี้

ผลดังกล่าว เกิดจากการร่วมมือกัน สร้าง สมบัติอย่างเห็นธรรม
 ชาติ และคงได้เกิดเป็นธรรมชาติ บ่อไม่อาจรู้สักได้ดังสิ่งผิดชอบ
 ซักใด ๆ ทั้งสิ้น คงขัดติดต่อกันไม่เริ่มใหม่สำหรับ ซึ่งผิดออก
 จากกัน หรือจะได้อีกบ้าง

แม้มีทรัพยากรแก่ไข่มุกงา โดยมุ่งที่ระบบร่วมกับตัวบุคคล
 แต่ที่ สามารถมองเห็น ความจริง บ่อพบว่า เป็นเพียง ระบบซึ่ง
 เกิดจากความคิด การกำหนดโดยคน โดยมีเหตุสืบเนื่องมาจากภาวะ
 ความเดือดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นจาก "ความแตกต่างที่ได้รับผลกระทบ"
 จึงไม่อาจส่งผลแก่ไข่มุกงาที่เป็นมาแล้ว อย่างเห็นธรรมชาติได้

คนกว่าคนจะมองเห็นมาพิจารณาที่ตัวเอง เพื่อมุ่งเพื่อมนุษย์
 ธรรมชาติของเรื่องเข้าไปถึงอยู่ในรากฐานที่ให้เกิดความแตกต่าง
 และหวังว่าเรื่องออกไม่อย่างเห็นธรรมชาติ อีกทั้งผู้ที่มี
 ทางดังกล่าว มีโอกาสช่วยระดมช่วยเหลือคนส่วนนี้ให้ดีขึ้น
 ในสังคม จึงหวังได้ว่า ทุกสิ่งและทุกสิ่ง ซึ่ง ร่วมกันเป็นกระบวน
 การ ละมีกรรมรับเปลี่ยนตัวเอง มาส่งผลดีแก่สังคม ชัดเจนยิ่ง
 ขึ้นอย่างเห็นธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม แม้จะความจริงในสังคมจะสะท้อนภาพที่
 เห็นว่า ยังคงตกอยู่ในสภาพที่ทรุดตัวลงไม่เสื่อม) แต่ผู้ซึ่ง
 รู้เหตุรู้ผล บ่อยังคงมีอยู่ และมองเห็นมาด้วยตัวเองโดยที่เห็น
 ความจริงแล้ว ว่า ไม่มีอีกที่ผลความดี ๆ ละมาปิดกั้นความคิดแก่-

ให้มีผลต่าง ๆ ซึ่งความจริงแล้ว อยู่ในรากฐานจิตใจตนเอง ทั้งสิ้น

และสิ่งดังกล่าว คือ บทบาทเองที่ ช่วยคลายความเครียด ออกทั้งเปลี่ยนแปลงให้มองเห็นช่องทางเสียหยาบธรรมชาตได้อย่างอิสระ และช่วยให้อยู่ได้โดยไม่มีข้อกวดที่จะมุ่งทำงานเพื่อหวังเพียงผู้คนที่ชีวิตตนเองอีกทั้งยังสิ้น

ดังนั้นแต่ละช่วงของปี ที่ยังคงมุ่งมั่นรักเขา: แล้วสิ่ง เกิดจากหัวใจที่แท้จริงของหัวใจได้อย่างมั่นคง จนกระทั่งชีวิต ผ่านพ้นมาอีกปีหนึ่งได้ หมด: มีเหตุผลและ: สมเพชสิ้นไปสัก โดยถือว่า คือสมมติอันแล้วที่สิ้นสุดแล้ว ซึ่งไม่ควรยอมใน จำต้องสูญเสียบไปเพราะ: ภัยเขาแปรเปลี่ยน ก็: ต้องหมดตัว ในตัวเงินทองและ: กัดกร่อน สด ๆ แล้วก็ตาม

เพราะสิ่งซึ่งได้พบ ' มีสิ่งธรรมดาที่อยู่คนละ: ตัวกันกับเงิน และ: กัดกร่อน แต่ผู้รู้จริงย่อมมองเห็นว่าคือคุณค่าและ: ความหมาย ของชีวิตทุกคนที่เกิดมาแล้ว.